

ข่าวโดยย่อ: ขอนแก่นบริวเวอรี่พุงสิงห์ให้ลอย

written by กองบรรณาธิการ | พฤศจิกายน 16, 2011

ขอนแก่น – ในขณะที่น้ำท่วมได้เข้าคุกคามในหลายส่วนของเมืองหลวงของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การระงับการผลิตแบบฉุกเฉินของโรงผลิตน้ำขนาดใหญ่จำนวนมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับผลกระทบก็ได้สร้างความกังวลใจอย่างกว้างขวาง ยกตัวอย่างเช่น บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่มีการถือครองตลาดน้ำดื่มภายในประเทศประมาณ 35% แต่สถานการณ์บังคับให้ต้องปิดทำการโรงงานถึง 4 แห่งใน 7 แห่ง ซึ่งโรงงานที่ยังเปิดทำการได้คือโรงงานที่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ความต้องการน้ำดื่มพุ่งสูงขึ้นมากและผู้ที่มีความสามารถในการซื้อก็จะกักตุนสินค้าไว้ แต่โรงงานของสิงห์ ที่เหลืออยู่ทั้งสามแห่ง ได้ทำแผนการผลิตสินค้าออกมาเพื่อบริจาคด้วยตนเอง โดยพวกเขาพยายามช่วยทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีอุปทานที่เหมาะสม

“บริษัทที่ผลิตเครื่องหมายการค้าของเราจมอยู่ใต้น้ำ แต่ประธานบริษัทของสิงห์ ได้มีคำสั่งว่าถ้าเราผลิตน้ำจำหน่ายไม่ได้(เพราะไม่มีเครื่องหมายการค้ากำกับ) ถ้ายังงั้นก็ผลิตแจกซะเลย” นายเมธี สุทศน์ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายบริหารของบริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด กล่าว ณ ปัจจุบัน น้ำดื่มขวด 1.5 ลิตรที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าทั้งหมดในโรงผลิตน้ำของสิงห์ จะถูกผนึกจะถูกส่งออกไปเป็นเครื่องบรรเทาสาธารณภัย บริษัทสิงห์ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า [จะให้น้ำดื่มฟรีเป็นมูลค่า 100 ล้านบาท](#) แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และได้แจกจ่ายน้ำดื่มมูลค่าเกือบ 70 ล้านบาทมาแล้ว ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ปีนี้บริษัทสิงห์ ได้ตัดสินใจจัดการแจกจ่ายเครื่องบรรเทาสาธารณภัยนี้ด้วยตนเอง

“ที่ผ่านมา เราบริจาคน้ำดื่มผ่านทางราชการแต่ไม่ค่อยถึงมือประชาชน เราเลยแจกเอง” นายเมธี กล่าว “คุณต้องเข้าใจว่าระบบการทำงานในเมืองไทยก็เป็นแบบนี้แหละ” บริษัทสิงห์ ได้กำลังทำการบริจาคน้ำดื่มฟรีทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆโดยรอบ

นอกจากการผลิตน้ำขวดแล้ว บริษัทสิงห์ ยังได้ว่าจ้างให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นกว่า 100 คน มาทำการผลิต EM balls ที่ทำมาจากกากของเสียที่มีจุลินทรีย์และกากน้ำตาลพิเศษจากโรงงาน ซึ่งบางคนเชื่อว่า “เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ” เหล่านี้ เป็นตัวทำความสะอาดน้ำ ลดกลิ่นเน่าเหม็น สภาวะมลพิษ และสิ่งอุดตันที่มากับน้ำท่วม แต่มีการค้นคว้าเพื่อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพยังไม่มากนัก และทางสิงห์เองก็ได้ทำการผลิต EM balls ไปแล้วประมาณ 200 ตันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

แม้ว่านายเมธีจะมีความเชื่อมั่นว่าความต้องการน้ำขวดในประเทศไทยน่าจะมีความเพียงพออย่างคงที่ แต่เขาไม่ค่อยมั่นใจในการรองรับความต้องการเครื่องดื่มจำพวกเบียร์ บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ เป็นโรงงานเดียวในเครือบริษัทสิงห์ที่ยังคงดำเนินการผลิตเบียร์อยู่ในขณะนี้ และมีเพียงเบียร์ลิโชนิดขวดเท่านั้น ส่วนเบียร์สิงห์ที่เป็นสินค้าที่มีราคา

สูงของบริษัทนั้นขณะนี้ยังคงต้องพักการผลิตไปจนถึงเดือนธันวาคม